



กสพท.ไม่สนเสียงค้านยืนยันใช้เกณฑ์เดิมเลือกคนเรียนหมอ

จากกรณีที่เกี่ยวข้องพ่อแม่เยาวชนเพื่อการศึกษาเรียกร้องให้มีการทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชัน และคณะแพทยศาสตร์ โดยไม่ควรถูกกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ และควรให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้มากกว่า 1 ครั้งนั้น ส.นพ.อรุณ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่าการได้มาซึ่งชื่อเรียกของเครื่องข่ายพ่อแม่-มาพิจารณาแล้ว แต่ก็ไม่มีสื่อที่ลงหลักเกณฑ์การรับสมัครกรณีใดไว้ เพราะเห็นว่าหลักเกณฑ์เดิมเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด อีกทั้งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และได้มีการปฏิบัติกันมานานแล้ว ทั้งนี้ กสพท.จะนำคำชี้แจงข้อเรียกร้อง

ของเครื่องข่ายพ่อแม่ฯ ทุกข้อประกาศลงเว็บไซต์ของ กสพท.อีกครั้งหนึ่ง และ หากเครื่องข่ายพ่อแม่ฯ ยังมีข้อสงสัยก็พร้อมจะชี้แจงด้วยตัวต่อตัว

“ส่วนที่กำหนดให้ผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม น.ป.ปลาย (GPAX) 3.00 ขึ้นไปนั้น ทุกคนเห็นว่าถูกต้องแล้ว เพราะการเรียนแพทย์ไม่ใช่เรียนกันง่าย ๆ และจากการสำรวจก็ไม่เคยพบว่าคนที่มียกเว้นต่ำกว่า 3.00 จะเรียนแพทย์ได้ ดังนั้นหากเปิดให้คนมาสอบมาก ๆ ก็จะเป็นการหลอกหลวงให้เอาเงินมาเสียเปล่า ๆ และยังต้องคิดหวังอีก ถึงแม้เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้ก็ตาม หรือแม้แต่การปรับเกณฑ์หากปรับเพื่อลดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ต้องมีกลุ่มอื่นขอมาเรื่อย ๆ อีก ดังนั้นผมขอแยกข้อที่ทุกคนนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล” เลขาธิการ กสพท. กล่าว

ด้าน รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดระบบรับตรงและระบบแอดมิชชัน กล่าวว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเด็กจำนวนมากควรเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ไม่สมควรมีอำนาจในการตัดสินใจ และการดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนหมู่มากด้วย ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยต้องการให้เด็กได้รับโอกาสและความเป็นธรรมมากที่สุด แต่การกำหนดเกณฑ์อะไรขึ้นมาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ แต่อีกฝ่ายเสียหายก็เป็นการเหมาะสม หรือหากดำเนินการไปแล้วเกิดความล้มเหลวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องพิจารณาว่าสาเหตุแห่งปัญหาเกิดจากอะไร แล้วมาแก้ไขให้

ตรงเหตุ ซึ่งจะดีกว่าคิดถึงความรู้สึกส่วนบุคคลจึงอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องนี้อย่างมีเหตุผลและผล

รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อไปว่า ส่วนการที่ กสพท.กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับนิสิตศึกษานั้นเป็นสิทธิที่จะกำหนดได้ ซึ่งส่วนตัวคนคิดว่เกณฑ์ของ กสพท.ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อเด็กมากนัก เนื่องจากเด็กที่จะเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเด็กที่มีความรู้ ความสามารถสูง จะเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ที่มีมาตรฐานการคัดเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่เป็นประโยชน์แก่เด็กแล้วส่งผลกระทบต่อเด็กคนอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมระดับนี้